

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๓๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงจากการได้รับสารอาหารที่ดีสำหรับพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนดังกล่าว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสทวิช อภิชัยวิศรุตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๙๓๑



๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๓/ว ๘๗๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงจากการได้รับสารอาหารที่ดีสำหรับพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนดังกล่าว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวปริญญาภรณ์ อุบล ไทร. ๐๖๓ - ๒๗๑๕๔๑๑

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๓/วส๗๕๙



กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ 20823
วันที่ - 1 พ.ค. 2567
เวลา

คณะกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้ออกประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒ ๙๖๗ ๙๗๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ biotech.schoolmilk@dld.go.th

กองส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 1932
วันที่ - 1 พ.ค. 2567
เวลา 09.50 น.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 472
วันที่ - 1 พ.ค. 2567
เวลา 09.5๑ น.

กลุ่มงานบริหารงานการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 533
วันที่ 1 พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา



ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๗๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศอื่น
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการอาหารนม
เพื่อเด็กและเยาวชนลงมติวินิจฉัยชี้ขาด มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” หมายความว่า ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม ยู เอช ที
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม
ยู เอช ที และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้

“ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ” หมายความว่า สถานประกอบการที่รับและรวบรวมน้ำนมดิบ
จากเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) สำหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มกษ. ๖๔๐๑-๒๕๕๘) ที่ได้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยรับรองภายนอก
กรมปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว

“ฟาร์มโคนม” หมายความว่า สถานที่เลี้ยงโคนมที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practice : GAP) ที่ได้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์ โดยต้องส่งน้ำนมโค
เข้าสู่โรงงานแปรรูปของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโดยตรง และมีผลตรวจคุณภาพและปริมาณน้ำนมโค
จากกรมปศุสัตว์ ๑๒ เดือน

“โครงการ” หมายความว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

“คณะอนุกรรมการบริหารกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่” หมายความว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (๕ กลุ่ม)

สถานศึกษา...

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๗

“คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๗

“คณะกรรมการพิจารณาโทษ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกลาง และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานพิจารณาโทษซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

“คณะกรรมการตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโครวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมในโครงการและการซื้อขายน้ำนมโค

“คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ” หมายความว่า คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกลาง เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลโครงการทุกปีการศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลาง

“คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

“คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ” หมายความว่า คณะกรรมการและทำงานที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามคำสั่งที่ ๓๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

“อ.ส.ค.” หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

“หน่วยจัดซื้อ” หมายความว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนเอกชน

“นมพาสเจอร์ไรส์” หมายความว่า นมพาสเจอร์ไรส์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค

“นม ยู เอช ที” หมายความว่า นม ยู เอช ที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค

“มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนมเป็นของตนเอง” หมายความว่า

(๑) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีหุ้นส่วนในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม หรือ

(๒) ชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นชื่อเดียวกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม

ทั้งนี้ ทั้ง (๑) และ (๒) ต้องมีหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงได้ว่าเป็นเจ้าของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

หรือฟาร์มโคนม

“ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่น” หมายความว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของผู้ประกอบการที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้างต้น ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑ์นมรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้ความหมายว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑ์นมรายหนึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในทางบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องได้ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ในกรณีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ลงมติวินิจฉัยชี้ขาด และให้มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ณ วันรับสมัคร มีดังต่อไปนี้
- ๕.๑ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 - ๕.๒ มีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.๑/๑) และ/หรือใบอนุญาตผลิตอาหารเฉพาะครัวเรือนนมฟูลอโรด์
 - ๕.๓ มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบจดทะเบียนอาหาร
 - ๕.๔ มีใบรับรองระบบมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP ๔๒๐ ที่ยังไม่หมดอายุจากหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๕ มีผลตรวจ...

๕.๕ มีผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP ๔๒๐ ที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มาแสดงก่อนวันปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามสรุปผลตรวจประเมิน สถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๕.๖ มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยต้องมีค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ ตามสรุปผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ มาแสดงก่อนวัน ปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจะต้องดำเนินการโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๕.๗ มีหนังสือยืนยันจากฟาร์มโคนม และ/หรือศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่ซื้อขายนํ้านมโค และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่รับจ้างผลิตนม ยู เอช ที และ/หรือแลกเปลี่ยนนํ้านมโคกับนม ยู เอช ที ว่าไม่มีหนี้สินติดค้างชำระในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด

๕.๘ มีใบรับรองหรือสำเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (GMP) และ/หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือแสดง ว่าผ่านการรับรองแล้วของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยรับรอง ภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว แนบเป็นหลักฐานแหล่งที่มาของนํ้านมโค ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมนำนํ้านมโคมาใช้ผลิตนมโรงเรียน

ทั้งนี้ นํ้านมโคจากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่นำมาใช้ผลิตนมโรงเรียน ต้องมีค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมโครอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา (มกราคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖) จากกรมปศุสัตว์ และกรณีนํ้านมโคจากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่นำมาใช้ ผลิตนมโรงเรียนต้องมีค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมโคนับตั้งแต่เดือนที่กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่าง จนถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีจำนวนครั้งที่เก็บตัวอย่างต่อเนื่อง และไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ หรือก่อนหน้า เป็นต้นไป) ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

๕.๘.๑ มีจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม.

๕.๘.๒ มีปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕

๕.๙ มีหลักฐานแสดงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการส่งเสริมในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้เกษตรกร โคนมสามารถผลิตนํ้านมคุณภาพดีตามเกณฑ์ในข้อ ๕.๘ ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด (แบบ นร.๖)

๕.๑๐ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งถูกตรวจ พบว่ามีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรือ อี โคไล (*E. coli*) ต้องมีผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนประจำปี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่ามีผลวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ก่อนวันปิดรับสมัคร

๕.๑๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นสหกรณ์/ส่วนราชการ ต้องมีศูนย์รวบรวม นํ้านมดิบและโคนมเป็นของตนเอง โดยมีแม่โครีดนมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แม่ หรือมีโคนมที่สามารถผลิตปริมาณ นํ้านมดิบไม่น้อยกว่า ๓ ตันต่อวัน

ข้อ ๖ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

๖.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องเสนอข้อมูลที่ต้องตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จมาแสดง หากพบว่านำข้อมูลเท็จมาแสดงจะถือว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดทำคำเสนอขอเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ นร.๑ แบบท้ายประกาศนี้ และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแนบหลักฐานคุณสมบัติตามข้อ ๕ โดยยื่นสมัครเข้าโครงการแยกตามรายโรงงานและยื่นสมัครเฉพาะกลุ่มพื้นที่ที่โรงงานของตนเองตั้งอยู่เท่านั้นและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ โรงงาน สามารถยื่นแบบสมัคร นร.๑ ได้เพียง ๑ ฉบับต่อปีการศึกษา

๖.๓ ปริมาณน้ำนมโคทั้งหมดที่ยื่นสมัคร โดยไม่รวมโคदानำเข้านมผงขาดมันเนย และนมและครีมกับกรรมปศุสัตว์ ต้องไม่เกิน

๖.๓.๑ สัญญาซื้อขายน้ำนมโคของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ข้อ ๖.๔)

๖.๓.๒ ปริมาณน้ำนมโคจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโคทั้งระบบ ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖.๓.๓ กำลังการผลิตนมโรงเรียนตามประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ นม ยู เอช ที และนมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งคำนวณจากกำลังการผลิตของเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุต่อชั่วโมงไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้กำลังการผลิตที่น้อยที่สุดที่คำนวณจากเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุเพียงค่าเดียว

ทั้งนี้ ให้ยึดตัวเลขปริมาณน้ำนมโคที่น้อยที่สุดจากข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓

๖.๔ กรณีรับน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยศูนย์รวมน้ำนมดิบต้องรับซื้อน้ำนมโคจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และหนังสือรับรองการใช้น้ำนมโค (แบบ นร.๒) โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาของน้ำนมโคที่ระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ำนมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑ กรณีรับน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมโดยตรง ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับฟาร์มโคนมที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและหนังสือรับรองการใช้น้ำนมโค (แบบ นร.๒) โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาของน้ำนมโคที่ระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ำนมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑

ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายทั้ง ๒ กรณี ให้ใช้สัญญาซื้อขายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้ครอบคลุมปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบน้ำนมโคทุกวันรวมวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน

๖.๕ มีแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมตลอด ๓๖๕ วัน โดยจัดทำแผนการตลาดรองรับปริมาณน้ำนมโคของฟาร์มโคนมและ/หรือศูนย์รวมน้ำนมดิบที่เป็นคู่สัญญาและของตนเอง และรับผิดชอบน้ำนมโคของฟาร์มโคนมและ/หรือศูนย์รวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้สิทธิจัดสรรและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ที่คาดว่าจะไม่เต็มจำนวนที่ยื่นขอรับสิทธิ ให้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมตลอด ๓๖๕ วัน ที่ไม่ได้ใช้ผลิตนมโรงเรียนตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด (แบบ นร.๔)

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ ต้องมีสัญญาการจ้างผลิตนม ยู เอช ที และ/หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำนมโคกับนม ยู เอช ที จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายอื่นที่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้ จำนวน ๑ ราย หรือมากกว่า เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการจัดส่งผลิตภัณฑนมในโครงการ

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางเป็นผู้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยให้รับสมัครในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพิ่มเติมได้ โดยกำหนดระยะเวลาประกาศล่วงหน้าและช่วงเวลารับสมัครตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานหรือหน่วยงานให้เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครตามสถานที่ที่คณะอนุกรรมการบริหารกลางกำหนด โดยรับเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๕ และข้อ ๖

หมวด ๒

หน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑนมในโครงการภายในประเทศไทยเท่านั้น

๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายแล้ว ต้องดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑนมโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมมีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้แนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกันโดยเป็นไปตามหลักโลจิสติกส์ และยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อ เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ถือเป็นขั้นที่สุด

กรณีการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลังเปิดภาคเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมเลิกกิจการ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตจากเหตุต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระหว่างโครงการ เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พร้อมเหตุผลประกอบการยกเลิก เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ให้ความเห็นชอบก่อนยกเลิก

ทั้งนี้ ในการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือการขอยกเลิกเข้าโครงการ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมต้องรับผิดชอบหรือจัดหาผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน ตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๙.๖ โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมตลอด ๓๖๕ วัน ฉบับเพิ่มเติม (นร.๔) แนบให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาด้วย

๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยวันเปิดภาคเรียนเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือตามประกาศ ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการอื่น หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น ให้ อ.ส.ค. ทราบ ก่อนวันเปิดภาคเรียนและให้หน่วยจัดซื้อ แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนได้รับนมโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ อ.ส.ค. ภายใน ๑๕ วัน หลังเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ให้ อ.ส.ค. ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน

๙.๔ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ ให้ อ.ส.ค. ทำหนังสือ แจ้งคณะกรรมการบริหารกลางทราบบ และแจ้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะทำงานพิจารณาโทษ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ อ.ส.ค. เข้าดำเนินการทำสัญญาและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมไปพลางก่อน หรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทนคราวละ ๑ เดือน โดยให้ อ.ส.ค. หรือผู้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. รongรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมรายเดิม และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ จนกว่าคณะทำงานพิจารณาโทษ พิจารณาแล้วเสร็จ

กรณีคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้กระทำความผิด ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการแทนหรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทนจน สิ้นสุดโครงการ และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทำสัญญา

กรณีคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ใช่ ผู้กระทำความผิด และยังไม่สามารถทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อได้ ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการประสานงานผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่มีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้แนบหลักฐานเป็น ลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกัน โดยเป็นไปตามหลักโลจิสติกส์โดยพิจารณาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนการพิจารณา รายที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่ และคู่แลกเปลี่ยนต้องยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อที่จะทำการแลกเปลี่ยนกัน หากภายใน ๑๕ วันไม่สามารถหาคู่แลกเปลี่ยนได้ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่จำหน่าย กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม หากไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ สงวนสิทธิ์ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้ดำเนินการ แทนทั้งหมดและให้ยกเลิกสิทธิและพื้นที่จำหน่ายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม โดยไม่ถือเป็นความผิด ทั้งนี้ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทำสัญญา

๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดซื้อน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือ ฟาร์มโคนมซึ่งใบรับรอง GMP หรือ GAP ยังไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรองแสดงว่า ผ่านการรับรองแล้ว และต้องซื้อตามที่คู่สัญญาระบุไว้ในข้อ ๖.๔

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เนื่องจากใบรับรอง GMP หรือ GAP หมดอายุ หรือถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบรับรอง GMP หรือ GAP หรือประสพภาวะโรคระบาดสัตว์ ให้ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิพื้นที่เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติและเห็นชอบก่อนการดำเนินการจัดซื้อน้ำนมโคจากคู่สัญญารายใหม่

๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องดำเนินการส่งรายงานการรับซื้อน้ำนมโคทั้งหมด ในแต่ละเดือน ไปถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยพิจารณาตามวันที่ ลงรับเอกสารของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในเอกสารหรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป

๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อตามสัญญา

ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมสำรองเพิ่มไว้ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการตรวจรับ ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๘ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องรับผิดชอบส่งนมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันแรก ยกเว้นเปิดภาคเรียนในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม หรือมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศของคณะกรรมการ

กรณีการส่งนมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญากับหน่วยจัดซื้อ ทั้งนี้ต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน หากหน่วยจัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่ง ให้หน่วยจัดซื้อแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ

กรณีเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอื่นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สถานศึกษาหรือส่วนราชการอื่น หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ เพื่อส่งมอบนมโรงเรียนตามที่หน่วย จัดซื้อกำหนด ทั้งนี้ แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกลางพิจารณากำหนด โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๙.๙ ต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา

ข้อ ๑๐ ในการผลิตนมโรงเรียน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ต้องเป็นผู้ทำการผลิตนมโรงเรียนจากโรงงานของตนเองที่ตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ตามสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร เว้นแต่กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ สามารถจัดหา นม ยู เอช ที จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น ๑ รายหรือมากกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงสัญญาจ้าง หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำนมโคกับนม ยู เอช ที โดยสัญญาต้องระบุไว้ตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ ๖.๕ วรรค ๒

ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งไม่ใช่เหตุ แรงด่วน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน ดำเนินการทำสัญญา

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินโค นมโรงเรียนของนักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน เช่น เหตุจากโรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตจากเหตุ เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอัคคีภัย เหตุจากการโจรกรรม เหตุจากการขัดข้องของ ระบบไฟฟ้าเหตุจากการรับซื้อน้ำนมโคเพื่อนำมาผลิตไม่ได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เหตุจากตามประกาศของส่วนราชการที่ จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของนมกะทันทัน เป็นต้น โดยต้องจัดหา นม ยู เอช ที หรือนมพาสเจอร์ไรส์ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการได้

ในกรณีของการจัดทำแผนพาสเจอร์ไรส์ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการภายในกลุ่มพื้นที่เดียวกันก่อน และให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการส่งนมจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น โดยให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ

๑๐.๒ ต้องผลิตนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดังนี้

๑๐.๒.๑ ใช้ปริมาณโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจสอบปริมาณโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม อย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่างตรวจสอบปริมาณโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป

๑๐.๒.๒ ใช้ปริมาณโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ โดยตรวจสอบปริมาณโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม อย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่างตรวจสอบปริมาณโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป

๑๐.๒.๓ ผลิตนมโรงเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ

ทั้งนี้ ต้องมีค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกเดือน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรณีที่พบผลการตรวจวิเคราะห์รายเดือนไม่ผ่านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จะไม่มีการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ ๒ (Second Test)

๑๐.๒.๔ ห้ามใช้นมผงแทนน้ำนมโค หรือมีการสับเปลี่ยนใช้วัตถุดิบแทนบางส่วน

๑๐.๒.๕ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย จากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีคะแนนรวมทุกหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๑๐.๒.๖ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน ที่ผ่านตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒.๗ นมโรงเรียนต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนไว้บนบรรจุภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ต้องมีอายุสำหรับการบริโภค ไม่นเกิน ๑๐ เดือน และในวันที่จัดส่งให้สถานศึกษา ผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที จะต้องมียุสำหรับการบริโภค เหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๑๐.๓ ต้องจัดทำข้อมูลยอดการใช้ นำนมโคจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ของตนเอง หรือซื้อจากฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้านมดิบอื่น (รายเดือน) ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียน (รายเดือน) และยอดการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไปยังสถานศึกษา (รายเดือน) และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์ม ที่กรมปศุสัตว์กำหนด (แบบ นร.๓) เพื่อให้ตรวจสอบได้ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งสำเนาแบบ นร.๓ ถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยพิจารณาตามวันที่ลงรับเอกสาร ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในเอกสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการขนส่ง และเก็บรักษา นมโรงเรียน ดังนี้

๑๑.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องขนส่งด้วยรถห้องเย็น และมีบันทึกแสดงการควบคุมอุณหภูมิ โดยการขนส่งจะต้องรักษาความเย็นไว้ตลอดเวลาที่อุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศาเซลเซียส และผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมต้องมีรถห้องเย็นในจำนวนที่เพียงพอและสอดคล้องกับสิทธิการจำหน่ายที่ได้รับ

๑๑.๒ นม ยู เอช ที ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีตู้หรือหลังคา หรือผ้าใบปิดมิดชิด โดยบรรจุในลังกระดาษและไม่ซ้อนลังสูงเกิน ๑๐ ชั้น โดยกล่องนมต้องไม่ยุบเสียหาย

๑๑.๓ ต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน จัดส่งนมไปยังสถานศึกษาในวันและ เวลาราชการให้ทันต่อการแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้

๑๑.๓.๑ นม ยู เอช ที ต้องส่งไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน หรือรายสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน

๑๑.๓.๒ นมพาสเจอร์ไรส์ต้องส่งทุกวันไม่เกินเวลา ๑๔.๐๐ น. หากไม่สามารถ จัดส่งได้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒.๓ โดยให้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่พร้อมน้ำแข็งให้กับสถานศึกษาให้เพียงพอ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาในการจัดส่งนมโรงเรียนจาก ข้อ ๑๑.๓.๑ หรือ ๑๑.๓.๒ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยจัดซื้อก่อน

๑๑.๔ ต้องแจ้งรายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ กำหนด (แบบ นร.๕) มาให้กับกรมปศุสัตว์ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกลางและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ โดยให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๕ วันก่อนเปิดภาคเรียน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคเรียนและรับผิดชอบคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้ง บริการของผู้รับจ้างขนส่ง นมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เพื่อให้กรมปศุสัตว์แสดงบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์และเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้หน่วยจัดซื้อ สามารถตรวจสอบรายชื่อสำหรับการติดต่อประสานงานการจัดส่งนมโรงเรียนได้

๑๑.๕ ในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจากโรงงานผลิตไปยังสถานศึกษาหรือ หน่วยจัดซื้อซึ่งมีระยะทางไกลและจำเป็นจะต้องพักผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพื่อรอการส่งมอบผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมจะต้องจัดหาสถานที่และดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๒๒ แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เข้าตรวจสอบสุลักษณะ

๑๑.๖ ต้องเป็นผู้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับสถานศึกษา ในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒.๓ และต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดสำหรับนมพาสเจอร์ไรส์และใช้น้ำแข็งที่สะอาด เพื่อให้สถานศึกษาดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้านเหล็ก) ในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับสถานศึกษา

ในกรณีจัดส่งนม ยู เอช ที ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดหาแผ่นรองรับสินค้าที่มีสภาพสะอาดและยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร สำหรับวางผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที และจัดหาคู่มือนมโรงเรียนให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องดำเนินการตามหมวด ๔ แนวปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน ตามข้อ ๒๒

๑๑.๗ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ที่ได้รับอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมฟลูออไรด์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งกำหนดในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน

หมวด ๓

หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน

ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในโครงการดังนี้

๑๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการ หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่คัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อ ๕ และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครนำมาพิจารณาในขั้นตอนถัดไป

หากพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

๑๒.๒ การกำหนดปริมาณน้ำนมโคที่จะจัดสรรสิทธิการจำหน่ายในกลุ่มพื้นที่ ให้คำนวณปริมาณจากจำนวนนักเรียนที่บริโภคนมในโครงการ (โดยอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ) ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยคำนวณจากจำนวนวัน ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา คนละ ๑ ถูง หรือกล่องต่อวัน (๒๐๐ มล.) ทั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มเพื่อชดเชยการสูญเสียจากกระบวนการแปรรูปประมาณร้อยละ ๕ ของปริมาณน้ำนมโครวมที่ใช้ในการผลิต

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แบ่งสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สหกรณ์ ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณสิทธิที่พึงได้รับจัดสรรในกลุ่มพื้นที่ การจัดสรรในกลุ่มพื้นที่ให้ใช้วิธีแบบสัดส่วน

ส่วนที่ ๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมอื่น ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณสิทธิที่พึงได้รับจัดสรรในกลุ่มพื้นที่ การจัดสรรในกลุ่มพื้นที่ให้ใช้วิธีแบบสัดส่วน

๑๒.๓ ภายใต้ข้อ ๑๒.๒ การจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่ ให้นำปริมาณน้ำนมโคที่ต้องการในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ เปรียบเทียบกับสิทธิที่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่พิจารณาแล้วตามข้อ ๑๒.๑ ดังนี้

๑๒.๓.๑ กรณีข้อ ๑๒.๒ มากกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายตามส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หากสิทธิยังคงเหลืออยู่ในกลุ่มพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม

๑๒.๓.๒ กรณีข้อ ๑๒.๒ น้อยกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาลดตามข้อ ๑๒.๕ ยกเว้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ โดยจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

ในกรณีปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครเกินความต้องการในกลุ่มพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิตามหลักโลจิสติกส์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มพื้นที่ที่ปริมาณน้ำนมยังขาดอยู่ตามสิทธิที่เหลือในแต่ละส่วน

ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีปริมาณน้ำนมโคคงเหลือภายหลังการจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่กำหนด ให้ยื่นขอรับการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่อื่นที่ยังมีสิทธิคงเหลือ

หากภายหลังการจัดสรรสิทธิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมประสงค์จะสับเปลี่ยนสิทธิหรือมอบสิทธิให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๒.๔ การพิจารณาสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนตามประวัติการดำเนินการที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจากกรณีร้ายแรงในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยตรวจพบว่ามีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรค หรือ อี โคไล (*E.coli*) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะไม่มากกว่าสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑๒.๕ ภายใต้ข้อ ๑๒.๓.๒ การลดปริมาณน้ำนมที่ยื่นสมัครเข้านมโรงเรียน ดำเนินการดังนี้

๑๒.๕.๑ ให้พิจารณาลำดับความสำคัญของแหล่งที่มาของน้ำนมโคของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ตามหลักโลจิสติกส์โดยพิจารณาลดปริมาณน้ำนมที่ยื่นสมัครของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแยกตามที่มาของแหล่งน้ำนมโค ดังนี้

(๑) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม เป็นของตนเองและตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ ไม่ต้องลดปริมาณน้ำนมที่รับมาจากแหล่งดังกล่าว

(๒) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม เป็นของตนเอง แต่ตั้งอยู่นอกกลุ่มพื้นที่ ให้ลดปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕

(๓) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม ที่มีไซของตนเอง แต่ตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ ให้ลดปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕

(๔) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนม ตั้งอยู่นอกกลุ่มพื้นที่ซึ่งไม่ได้เป็นของตนเอง ให้ลดปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๑๐

๑๒.๕.๒ หากดำเนินการลดตามข้อ ๑๒.๕.๑ แล้ว ยังมีปริมาณน้ำนมโคที่เกินจากความต้องการของแต่ละส่วนในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ให้นำปริมาณนมที่ยื่นสมัครหลังลดตามข้อ ๑๒.๕.๑ มาคำนวณสิทธิตามสัดส่วน

ทั้งนี้ ให้คำนวณสิทธิของแต่ละรายตามข้อ ๑๒.๕ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อ ๑๒.๔ ต่อไป

๑๒.๖ กรณีมีสิทธิที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ ๑๒.๔ ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้บริหารสิทธิดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ดังนี้

๑๓.๑ การจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ให้พิจารณาประวัติการจัดส่งนม การเข้าทำสัญญาของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นไปตามประกาศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นลำดับแรก โดยยึดหลักโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อ หรือตำบล หรืออำเภอ และในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติการจัดส่งนมที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่มีอำนาจในการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นได้ โดยยึดหลักโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อ หรือตำบล หรืออำเภอ และจังหวัดใดมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นมากกว่า ๑ ราย ให้จัดสรรพื้นที่โดยนำสิทธิที่ต้องการในพื้นที่จังหวัดมาหารเฉลี่ยเท่ากันตามจำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยังมีสิทธิคงเหลือหลังจัดสรรพื้นที่จังหวัดนั้นแล้ว ให้พิจารณาจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียงเป็นลำดับถัดไป

การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแต่ละรายจะต้องไม่ขัดกับหลักโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายสามารถดำเนินการได้

๑๓.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมนำเสนอความคิดเห็นการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย หากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถตกลงในรายละเอียดการจัดสรรพื้นที่ได้ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่มีอำนาจชี้ขาด

๑๓.๓ กรณีพื้นที่ในโครงการนมฟลูออไรด์ ให้ใช้ข้อมูลตามที่ระบุในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมฟลูออไรด์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบการพิจารณาด้วย โดยห้ามจัดสรรนมฟลูออไรด์ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน

ข้อ ๑๔ เมื่อการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่รายงานผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กรมปศุสัตว์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ รวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายก่อนการทำสัญญา

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ มีอำนาจสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ไม่ถือเป็นข้อผูกพันหรือเป็นเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะได้รับการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมในโครงการเต็มตามปริมาณน้ำนมโคที่ใช้จากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของตนเอง หรือซื้อจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอื่น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถยกเอามาเป็นข้อเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในประการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบน้ำนมโคที่ไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิการจำหน่าย

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก ข้อ ๑๓ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการชี้ขาด

ทั้งนี้ ในสัญญาให้หน่วยจัดซื้อระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง พร้อมทั้งจำนวนและราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน โดยทำสัญญาเป็นรายปีการศึกษาหรือรายภาคเรียน โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที) และช่วงปิดภาคเรียน (เฉพาะนม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรียนได้รับนมครบ ๒๖๐ วัน โดยจัดทำปฏิทินการส่งมอบนมโรงเรียนและการดื่มนมของเด็กนักเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน และกรณีการส่งนมก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หรือวันที่ระบุในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด - ปิดภาคเรียน หรือการเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจรับนมโรงเรียน ให้เป็นไปตามคู่มือนมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดทำไว้

ข้อ ๒๐ หน่วยจัดซื้อต้องชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ตามที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยจัดซื้อไม่ชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหรือไม่จัดซื้อนมโรงเรียน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหรือส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยจัดซื้อ

ข้อ ๒๑ ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการออกหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมโรงเรียนครบถ้วนในแต่ละงวดแล้ว เพื่อดำเนินการขอเบิกเงินจากหน่วยจัดซื้อต่อไป โดยให้ อ.ส.ค. ดำเนินการส่งหนังสือโอนสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่เกิน ๗ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องให้หน่วยจัดซื้อที่เป็นคู่สัญญาทราบด้วย

ข้อ ๒๒ การเก็บรักษานมโรงเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้

๒๒.๑ การเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บในตู้เย็น หรือหากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังแช่ที่สะอาด และใช้น้ำแข็งที่สะอาด และสถานศึกษาจะต้องดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส

๒๒.๒ การเก็บรักษานม ยู เอช ที สถานศึกษาจะต้องดูแลให้มีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด สามารถป้องกันสัตว์พาหะและการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยบรรจุในลังกระดาษไม่ซ้อนสูงเกิน ๘ ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติก ไม่วางซ้อนสูงเกิน ๕ ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด บนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร รวมทั้งวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องโดยไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส ในสภาพไม่เปียกชื้นและไม่ถูกแสงแดด

หมวด ๕

มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโครงการ

ข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ยื่นไว้ตามหมวด ๑

๒๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลและกำกับดูแลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรร

สิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๒๓.๓ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน และการซื้อขายน้ำนมโค หากมีข้อสงสัยสามารถเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒๔ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ และสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒๔.๑ วางแผนและกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการโครงการในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ

๒๔.๒ จัดทำแผนและดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง การเก็บรักษา และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน

๒๔.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่

๒๔.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่โดยด่วน

๒๔.๕ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่มอบหมาย

ข้อ ๒๕ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีปศุสัตว์อำเภอเป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒๕.๑ ติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานโครงการในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ

๒๕.๒ ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผนที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดวางแผนไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ

๒๕.๓ หากพบปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ให้รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ

๒๕.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่อำเภอและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน

๒๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย

ข้อ ๒๖ หากสถานศึกษาหรือหน่วยจัดซื้อตรวจพบปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน การจัดส่งนมโรงเรียนไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา หรือไม่ได้รับการเปลี่ยนนมใหม่ชัดเจนที่มีปัญหาคุณภาพจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ให้สถานศึกษาหรือหน่วยจัดซื้อแจ้งมายังปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อ ๒๗ ให้มีคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการโครงการ ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และให้จัดทำรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารกลางภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา

หมวด ๖

การพิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่กำหนด

ส่วนที่ ๑

การพิจารณาโทษ

ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๒๘.๑ กรณีมีเรื่องร้องเรียน ให้คณะทำงานสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณากรณีที่กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์นมและการได้รับนมของเด็กนักเรียน และพบว่ามีความผิดให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และส่งให้คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

๒๘.๒ กรณีคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ ตรวจพบความผิดปกติ การดำเนินงานของโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือกรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับหลักฐานการกระทำของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ส่งเรื่องให้คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

๒๘.๓ เมื่อคณะทำงานพิจารณาโทษได้พิจารณาโทษตามข้อ ๒๙ แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาโทษไปยังคณะกรรมการบริหารกลาง และ อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญาทราบ

ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารกลาง และหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ

ส่วนที่ ๒

การกำหนดโทษ

ข้อ ๒๙ เกณฑ์การพิจารณาโทษ

๒๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อตามข้อ ๙.๓ วรรคหนึ่ง ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดเป็นครั้งแรก ให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ภายใน ๒๕ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน

กรณี ...

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลาง นมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน หากไม่สามารถดำเนินการภายใน ๑๕ วันได้ ให้ตัดสิทธิเฉพาะหน่วยจัดซื้อที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถทำสัญญาได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒๔.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ส่งรายงานการรับซื้อน้ำนมโค ตามข้อ ๔.๖ วรรคสอง หรือไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์ หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ที่มีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ตามข้อ ๑๐.๒.๗ หรือไม่จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด ตามข้อ ๑๐.๓ หรือไม่กำหนดให้ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน จัดส่งนมไปยังสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑.๓ ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรก ให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลาง นมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณีกระทำความผิดเดิม ตั้งแต่ครั้งที่ ๓ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับ ในอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๔.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติ เรียกเบี้ยปรับ

๒๔.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีดังต่อไปนี้

๒๔.๓.๑ ไม่จัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมสำรองเพิ่มไว้ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการตรวจรับตามข้อ ๔.๗ วรรคสอง หรือพบจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ในน้ำนมโคเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. ตามข้อ ๑๐.๒.๑ หรือพบค่าปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ต่ำกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ ตามข้อ ๑๐.๒.๒ หรือการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ตามข้อ ๑๑.๑ หรือการขนส่งนม ยู เอช ที ตามข้อ ๑๑.๒ หรือไม่แจ้งรายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด (แบบ นร.๕) ตามข้อ ๑๑.๔ หรือกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนซึ่งมีระยะทางไกลและจำเป็นต้องพักผลิตภัณฑ์นมเพื่อรอการส่งมอบ แต่ไม่จัดหาสถานที่และดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๑๑.๕ หรือกรณีไม่จัดหา อุปกรณ์ในการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นม ยู เอช ที ตามข้อ ๑๑.๖ หรือกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ฟลูออไรด์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๗

๒๔.๓.๒ พบค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคสอง

ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรก ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลาง นมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณี ...

กรณีกระทำความผิดเดิม ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับ ในอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๓ ให้พิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๑ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวน วันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวน วันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี

๒๙.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๘ ซึ่งมีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้วว่าเหตุเกิดจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีไม่ส่งนมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรกตามข้อ ๙.๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสามให้ดำเนินการปรับตามจำนวนวันที่ไม่ได้ส่งนม โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ เท่าของมูลค่าของ สิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อที่ไม่ได้รับการจัดส่งนั้น โดยคำนวณจากสิทธิในหน่วยจัดซื้อนั้น ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วยต่อวัน) คุณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่ ไม่ได้จัดส่งนม คุณสาม

กรณีไม่ส่งนมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนตามข้อ ๙.๘ วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้ดำเนินการปรับตามจำนวนวันที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้ดื่มมนับจากวันเริ่มปิดภาคเรียน โดยคิด ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ เท่าของมูลค่าของสิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน ไม่ได้ดื่มมนั้น โดยคำนวณจากสิทธิในหน่วยจัดซื้อนั้น ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วยต่อ วัน) คุณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คุณจำนวนวันที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้ดื่มมนับจากวันเริ่ม ปิดภาคเรียน คุณสาม

๒๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๒๙.๕.๑ กรณีแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย หรือขอยกเลิกการเข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ วรรคสอง หรือกรณีการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลังเปิดภาคเรียน เนื่องจาก เหตุสุดวิสัยไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ วรรคสาม หรือกรณีจัดซื้อน้ำมันโคจากศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบหรือฟาร์มโคนม ซึ่งใบรับรองหรือหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรองหมดอายุตามข้อ ๙.๕ หรือไม่จัดส่งนมโรงเรียนตามสัญญา ซื้อขายตามข้อ ๙.๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑

๒๙.๕.๒ กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค และมาตรฐาน จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังนี้

(๑) นมมีลักษณะเหลวไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ตกตะกอน จับตัวเป็นก้อน เป็นครีมชั้นหนืด หรือแยกชั้น เป็นต้น ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายงานข้อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมโคไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด

(๓) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิด Coliform ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) มีปริมาณเนื้อมันไม่รวมมันเนย หรือโปรตีน หรือมันเนย ไม่เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด

๒๙.๕.๓ มีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ตามข้อ ๑๐.๒.๕

ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรกให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลางนม เฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับการ รับรองภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้นตามข้อ ๙.๕ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๕ ให้พิจารณา ดังนี้
กรณีความผิดตามข้อ ๒๙.๕.๑ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับ จำนวนวัน ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งมอบไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ

กรณีความผิดตามข้อ ๒๙.๕.๒ และข้อ ๒๙.๕.๓ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งมอบไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัด แล้วแต่กรณี

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๓ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับการ รับรองภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้นตามข้อ ๙.๕ ให้ดำเนินการตัดสิทธิในการเข้า ร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสินพิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๑ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ถัดไปจากวันที่ระบุ ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๒ และ ๒๙.๕.๓ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ถัดไป จากวันที่ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี

๒๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๒๙.๖.๑ แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่ การจำหน่ายตามข้อ ๖ หรือไม่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการภายในประเทศตามข้อ ๙.๑ หรือไม่ดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ ๙.๒ วรรคหนึ่ง หรือกรณีมีการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือการขอยกเลิกเข้าโครงการ แต่ไม่ดำเนินการจัดหา ผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตามข้อ ๙.๒ วรรคสี่ หรือกรณีไม่รับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตามข้อ ๙.๖ วรรคหนึ่ง

๒๙.๖.๒ กรณีใช้นมผงแทนน้ำนมโค หรือมีการสับเปลี่ยนใช้วัตถุดิบแทน บางส่วนตามข้อ ๑๐.๒.๔ หรือมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ ๑๐.๒.๖

ให้ตัด...

ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสินพิจารณา ดังนี้
กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๑ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๒ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี

๒๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณี ดังต่อไปนี้

๒๙.๗.๑ พบเชื้อก่อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ได้แก่

- (๑) *Salmonella* spp.
- (๒) *Staphylococcus aureus*
- (๓) *Listeria monocytogenes*
- (๔) *Bacillus cereus*

๒๙.๗.๒ พบเชื้อ *Escherichia coli* ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิก
การทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิ โดยมีผลการตัดสินตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่
ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ทั้งนี้ การถูกตัดสิทธิ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป

๒๙.๘ ในความผิดที่มีเบี่ยงปรับ ให้ อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญา เป็นผู้ดำเนินการ
ปรับตามสัญญา แล้วนำเงินเบี่ยงปรับดังกล่าวจัดส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

การดำเนินการตามข้อ ๒๙.๑ หรือข้อ ๒๙.๒ หรือข้อ ๒๙.๓ หรือข้อ ๒๙.๔
หรือข้อ ๒๙.๕ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับพิจารณาโทษ ต้องดำเนินการชำระเบี่ยงปรับตามอัตรา
ที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก อ.ส.ค.

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ดำเนินการชำระเบี่ยงปรับภายใน ๑๕ วัน ให้ อ.ส.ค.
มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้ดำเนินการชำระเบี่ยงปรับตามอัตราที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการชำระเบี่ยงปรับตามมติ หลังจากได้รับ
หนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ อ.ส.ค. ตัดสิทธิและยกเลิกสัญญาในส่วนที่เหลือทันที และจะส่งผลต่อการพิจารณาให้
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป และให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อดำเนินการ
ต่อไป

๒๙.๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกพิจารณาโทษตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๗
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารกลาง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมาย
อ้างอิง ยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริหารกลางภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะกรรมการ
บริหารกลางพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลางได้รับ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

๒๔.๑๐ หากมีความผิดตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๓๐ การพิจารณาผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมทดแทน

๓๐.๑ กรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑนมโรงเรียน ตามที่ได้รับจัดสรรสิทธิด้วยเหตุถูกสั่งถูกตัดสิทธิ หรือถูกยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปฏิบัติ ผิดสัญญาเข้าร่วมโครงการกับ อ.ส.ค. หรือมีการเลิกกิจการ หรือได้รับการอนุมัติให้คืนสิทธิบางส่วนจาก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการระหว่างภาคเรียน จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ยกเว้นการถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒๔.๑ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑนม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลัก โลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายเดิมจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑนมรายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยตัวน เมื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำ สัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายใหม่ ตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่ม พื้นที่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ

๓๐.๒ กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามข้อ ๒๔.๕.๒ หรือข้อ ๒๔.๕.๓ ในความผิดครั้งที่ ๓ ตามข้อ ๒๔.๖.๒ หรือตามข้อ ๒๔.๗ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมเพื่อหยุดส่งมอบนมทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิก สัญญาจาก อ.ส.ค. และให้แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบในเบื้องต้น ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑนม ๑ ราย หรือมากกว่า ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้นที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนโดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลัก โลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายเดิมจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑนมที่ถูกตัดสิทธิรายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบโดยตัวน เมื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายใหม่ตามมติคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง เพื่อทราบ

๓๐.๓ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒๔.๑ ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ หรือ มอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายอื่นดำเนินการแทน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑนม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ภายใน กลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและ พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตาม ข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายเดิม และจัดทำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทำสัญญา

๓๐.๔ กรณีที่มีการเพิ่มหน่วยจัดซื้อ หรือเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ต้องมีการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยจัดซื้อ ให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้นที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ แล้วรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ และให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือการจัดการโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกลางที่จะพิจารณาดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน